

มุมมองของผู้บริหารในปี 2562

รายได้จากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
วงเงินงบประมาณสำหรับการลงทุนใน
บริษัทร่วมลงทุน เวนเจอร์ แคปปิตอล
การจ่ายเงินปันผล (นโยบายเงินปันผล)

- คาดว่าจะอ่อนตัวลงจากปี 2561
- รับรู้ผลการดำเนินงานของเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 40.45
- รับรู้ผลการดำเนินงานของแอลทีซีและไอ ซีออปิ้งตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ไม่เกินปีละ 200 ล้านบาท
- พิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย

ผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2562 อินทัชมีกำไรสุทธิที่ 5,845 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับรู้กำไร 463 ล้านบาท จากการขายซีเอสแอลเมื่อไตรมาส 1/2561 หากไม่รวมกำไรจากการขายดังกล่าว กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 10 โดยสาเหตุหลักมาจากการรับรู้กำไรจากเอไอเอสลดลงที่ร้อยละ 7 มาอยู่ที่ 6,084 ล้านบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจากไทยคมที่ 69 ล้านบาท จากที่รับรู้ผลกำไรเมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งผลประกอบการของเอไอเอสและไทยคมสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

เอไอเอส มีผลกำไรสุทธิ (ที่ไม่รวมผลกระทบจาก TFRS15) ในงวดครึ่งแรกของปี 2562 ที่ 15,340 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการให้บริการหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากการยกเลิกแพ็คเกจแบบใช้งานไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่ และปรับราคาแพ็คเกจขึ้นตามการใช้งาน ทั้งลูกค้าระบบเดิมเงินและรายเดือน จึงทำให้รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือนปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 จากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ต่อเลขหมายของธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลดลงจากภาวะการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้รายได้อื่นยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากยอดขายลูกค้าองค์กรที่เพิ่มขึ้นทั้งบริการด้านเทคโนโลยีและไอซีที รวมถึงการรับรู้รายได้ของ CSL ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายยังมีการเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G การทำการตลาด รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ โดยอินทัชยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเอไอเอสที่ ร้อยละ 40.45 และรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น

ทางด้านไทยคมมีผลขาดทุนสุทธิที่ 168 ล้านบาท ในงวดครึ่งแรกของปี 2562 จากผลกำไรในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากรายได้ที่ลดลงร้อยละ 16 ตามที่ได้ประมาณการไว้ โดยเป็นการลดลงของรายได้จากธุรกิจดาวเทียมเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดราคาให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย การสูญเสียลูกค้าต่างประเทศจากความไม่แน่นอนเรื่องการต่ออายุสัมปทานดาวเทียม และการลดการใช้จ่ายของลูกค้าต่างประเทศ รวมทั้งมีการบันทึกรายการพิเศษขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม อัตรา EBITDA margin ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ยังคงแข็งแกร่งที่ร้อยละ 40 ทางด้านการรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในธุรกิจโทรศัพท์นั้น ไทยคมรับรู้ผลขาดทุนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้พลักจากการรับรู้ผลกำไรในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากภาวะการแข่งขันที่สูงในธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

สำหรับการคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2562 ของทั้งเอไอเอสและไทยคม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม: ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเอไอเอส โดยมีการประมาณการว่า

- **รายได้จากการให้บริการหลัก เพิ่มขึ้นอัตราเลขตัวเดียวระดับกลางจากปี 2561:** โดยเน้นสร้างความแข็งแกร่งการเติบโตในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะเดียวกันขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการขยายฐานลูกค้าองค์กรด้วยการสร้างการให้บริการทางด้านดิจิทัลใหม่ ๆ โดยในงวดครึ่งแรกของปี 2562 เอไอเอสมีรายได้จากการให้บริการหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 อยู่ในระดับเดียวกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลจากการทยอยยกเลิกการใช้แพ็คเกจแบบใช้งานไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่
- **เงินลงทุนอยู่ที่ประมาณ 20,000-25,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใบอนุญาต):** โดยเงินลงทุนดังกล่าวใช้สำหรับการขยายคุณภาพโครงข่าย 4G เป็นหลัก และประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทใช้สำหรับการขยายธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเอไอเอสได้ใช้เงินลงทุนในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่ 13,265 ล้านบาท
- **ประมาณการอัตรา EBITDA margin ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่ร้อยละ 43.4:** ซึ่งอัตรา EBITDA margin ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 43 ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อยจากค่าใช้จ่ายพิเศษจากพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
- **นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ:** เพื่อรักษาสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งและมีความคล่องตัวเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต โดยคาดว่าเอไอเอสจะประกาศจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง

รายได้จากรถจักรยานยนต์และธุรกิจต่างประเทศ: จากการดำเนินงานของไทยคม คาดว่าจะอ่อนตัวลงจากปี 2561 เนื่องจากภาระชดเชยของอุตสาหกรรมการให้บริการเช่าซ่งสัญญาณดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการชะลอตัวของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ จึงทำให้การแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนในการให้บริการดาวเทียมภายในอนาคตที่จะหมดอายุลงในปี 2564 ทำให้ลูกค้าใหม่ชะลอการใช้งานดาวเทียมลง โดยภาพการแข่งขันในตลาดยังคงเน้นเรื่องการลดราคาเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและจูงใจลูกค้าใหม่ให้มาใช้งาน ทั้งนี้ ไทยคมยังคงมองหาธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลง เช่น การเป็นที่ปรึกษาในการให้บริการดาวเทียมแก่ประเทศอื่น หรือการใช้งานดาวเทียมทางทะเลเพื่อติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

- **ดาวเทียมแบบทั่วไป:** คาดว่าอัตราการใช้งานดาวเทียม ณ สิ้นปี 2562 จะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยยังคงเน้นการหาลูกค้าใหม่ในแถบทวีปแอฟริกา ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และเอเชียใต้
- **ดาวเทียมบรรดแบนด์:** คาดว่าอัตราการใช้งานดาวเทียมจะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 เนื่องจากการวางแผนในการหาลูกค้าเพิ่มเติมในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นๆ ประกอบด้วย

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า: เป็นการรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมค้า ได้แก่ แอลทีซี และไฮ ซ็อบปิ้ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- **แอลทีซี** เป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่ลงทุนโดยไทยคม โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 แอลทีซียังสามารถรักษาการเป็นที่หนึ่งในด้านจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 56.5
- **ไฮ ซ็อบปิ้ง** มีรายได้ในครึ่งแรกของปี 2562 ที่ 461 ล้านบาท หรือลดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนการสั่งซื้อสินค้าและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จากการดำเนินกลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ซึ่ง ไฮ ซ็อบปิ้ง จะยังคงกลยุทธ์ดังกล่าวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ พร้อมทั้งมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มช่องทางการออกอากาศบนแพลตฟอร์มอื่น เพื่อขยายฐานการเข้าถึงผู้ชมให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการ และสรรหาสินค้าที่มีอัตรากำไรในระดับสูง ทั้งนี้ ในปี 2562 ไฮ ซ็อบปิ้ง ยังคงเป้าหมายรายได้ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท

โครงการอินเวนท์:

ในไตรมาสที่ 2/2562 พอร์ตการลงทุนภายใต้โครงการอินเวนท์มีการเปลี่ยนแปลง โดยอินทซ์ได้ทำการขายหุ้นของบริษัท ดิจิโอ จำกัด และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ร้อยละ 30 (อัตรากำไรจากการลงทุน) หรือคิดเป็น IRR ที่ร้อยละ 13.5 ภายในระยะเวลาการลงทุน 2 ปี นอกจากนี้ อินทซ์ได้มีการลงทุนในบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด (เพียร์ พาวเวอร์) ด้วยการให้เงินลงทุนในลักษณะการกู้ยืมจำนวน 8 ล้านบาท เพียร์ พาวเวอร์ ประกอบธุรกิจสร้างแพลตฟอร์มสินเชื่อระหว่างนิติบุคคลและนักลงทุน (debt crowdfunding) และ ระหว่างบุคคลต่อบุคคล (peer-to-peer lending) โดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งอินทซ์สังเกตเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจนี้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทที่ไม่ใช่ธนาคารขอรับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจดังกล่าว

จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ทำให้พอร์ตการลงทุนของอินทซ์ภายใต้โครงการอินเวนท์อยู่ที่ 908 ล้านบาท (ไม่รวมบริษัทที่ขายออกและตัดจำหน่าย) เพิ่มขึ้นจาก 728 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561

สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 อินทซ์ยังคงมองหาการลงทุนธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีเกิดใหม่หรือมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งแสวงหาการลงทุนที่สามารถต่อยอดการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี 5G ได้ในอนาคต เช่น Artificial Intelligence (AI) Internet of Things (IoT) Blockchain Data Analytics เป็นต้น ภายใต้งบประมาณการลงทุนที่ 200 ล้านบาท นอกจากการลงทุนใหม่ๆ อินทซ์ได้พิจารณาและหาโอกาสในการขายหุ้นที่ลงทุนไปแล้ว เพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการลงทุนนั้น

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 อินทซ์มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 5,841 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเอไอเอสและไทยคม ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ที่ 177 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษจากพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่จำนวน 17 ล้านบาท ในปี 2562 อินทซ์ยังคงประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ประมาณ 400 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับการหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ

อัตราการจัดเงินปันผล: ปัจจุบันอินทซ์มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทด้วย

ทั้งนี้โปรดดูคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของเอไอเอส (ADVANC) และไทยคม (THCOM) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

เหตุการณ์สำคัญ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มอินทัชได้เริ่มต้นปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นครั้งแรก มีผลให้นโยบายการบัญชีของกลุ่มอินทัชเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกลุ่มอินทัชเลือกรับผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกำไรสะสมต้นปี 2562 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของอินทัชจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มเอไอเอส ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับไตรมาส 2/2562 ข้อที่ 3

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเดือนมิถุนายน 2562 กสทช. ได้จัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz โดยเอไอเอสได้รับการจัดสรรคลื่น จำนวน 2x10 MHz ซึ่งจะสามารถเริ่มต้นใช้งานคลื่นความถี่พร้อมชำระเงินงวดแรกในช่วงประมาณเดือนตุลาคม 2563 โดยคลื่นความถี่ 700 MHz ถือเป็นคลื่นความถี่ย่านต่ำที่มีคุณสมบัติเด่นในด้านความครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้บริการ 5G มีความครอบคลุมที่ดี รวมถึงยังสามารถนำมาใช้กับโครงข่าย 4G ในปัจจุบัน เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ จากการรับการจัดสรรดังกล่าว ทำให้งวดการชำระเงินเดิมของใบอนุญาต 900MHz ขยายออกไปจนถึงปี 2568

การแข่งขันในไตรมาส 2/2562 มีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยภาพรวมผู้ให้บริการได้ลดการนำเสนอแพ็คเกจแบบใช้งานตามค่าไม่จำกัดด้วยความเร็วคงที่ (Fixed-Speed Unlimited Data) เพื่อเพิ่มรายได้จากการใช้งาน 4G ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ให้บริการได้ทยอยหยุดการขายแพ็คเกจแบบใช้งานไม่จำกัดให้กับลูกค้าใหม่ รวมถึงทยอยเพิ่มระดับราคาแพ็คเกจของลูกค้าเดิม นอกจากนี้ การแข่งขันในระบบเติมเงินยังมีต่อเนื่อง โดยมีการออกแพ็คเกจที่ให้ปริมาณค่าจำนวนมากกว่าระดับราคาต่ำ ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันการเพิ่มระดับรายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU)

โดยไตรมาสที่ เอไอเอสมีจำนวนผู้ใช้บริการรวมประมาณ 41.5 ล้านราย ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 3 แสนราย จากสิ้นปี 2561 โดยมีปริมาณการใช้งานตามค่าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11.5 กิกะไบต์/เดือน ทั้งนี้ ลูกค้าระบบรายเดือนยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากความต้องการในการย้ายจากระบบเติมเงินมาเป็นระบบรายเดือน และการทำแคมเปญโทรศัพท์มือถือที่ดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้ การทยอยหยุดการขายแพ็คเกจแบบใช้งานไม่จำกัด ช่วยส่งผลให้ ARPU ของลูกค้าระบบรายเดือนเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวนลูกค้าระบบเติมเงินลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากการยกเลิกซิมแบบใช้ครั้งเดียว เช่น ซิมนักท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ARPU ของลูกค้าระบบเติมเงินเพิ่มขึ้นจากการปรับราคาแพ็คเกจขึ้น

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและดิจิทัลเซอร์วิส ยังคงมีการแข่งขันด้านราคา โดยแพ็คเกจมาตรฐานที่ราคา 600 บาท ได้มีการปรับความเร็วจากปีก่อนที่ 50 เมกะบิตต่อวินาที เพิ่มขึ้นเป็น 100 เมกะบิตต่อวินาที และการให้ส่วนลด 50% ยังคงเป็นจุดดึงดูดเพื่อให้ลูกค้าย้ายค่าย ซึ่งกดดัน ARPU ของอุตสาหกรรมโดยรวม ในขณะที่ผู้ให้บริการที่มีหลายบริการยังคงมุ่งเน้นนำเสนอแพ็คเกจแบบคอนเวอร์เจนซ์ให้กับลูกค้ากลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน (ARPH) นอกจากนี้ จากการพัฒนาในอุตสาหกรรมเกม ผู้ให้บริการได้ออกแพ็คเกจเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า eSports มากขึ้น โดยเน้นจุดเด่นเรื่องระยะเวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สั้น (Low latency) และการเพิ่มความเร็วเน็ตบ้านทั้งฝั่งอัปโหลดและดาวน์โหลด (Speed boot) เป็นต้น

เอไอเอส ไฟเบอร์ มีลูกค้าทั้งสิ้น 855,400 ราย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่ายังคงมีการแข่งขันสูง โดยยังคงเน้นนำเสนอแพ็คเกจที่รวมหลายบริการ (Fixed Mobile Convergence หรือ FMC) โดยเฉพาะการเสนอขายให้กับลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ปัจจุบันร้อยละ 29 ของลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ มีการใช้งานแพ็คเกจ FMC ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มี ARPU สูงกว่า ARPU เฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันส่งผลให้ ARPU เฉลี่ยยังคงลดลง

ธุรกิจดาวเทียม

ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 อัตราการให้บริการดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 5, 6, 7 และ 8 อยู่ที่ระดับร้อยละ 53 ซึ่งใกล้เคียงกับ ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 สำหรับดาวเทียมบรรดแบบที่ประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 4 มีอัตราการให้บริการอยู่ที่ระดับร้อยละ 24 ลดลงจากร้อยละ 31 ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 เป็นผลมาจากการลดระดับการใช้งานของลูกค้าต่างประเทศ ในขณะที่ยอดขายจากลูกค้าใหม่ชะลอตัวลง เนื่องจากความไม่แน่นอนเรื่องการต่ออายุสัมปทานดาวเทียม อย่างไรก็ตาม ไทยคมมีความมุ่งหวังและยินดีที่จะเข้าร่วมยื่นข้อเสนอตามที่จะมีการกำหนดแนวทางตามของพระราชบัญญัติร่วมทุนฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือสูงสุดระหว่างภาครัฐและเอกชนในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ไทยคมยังมีการขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดาวเทียม โดยดำเนินธุรกิจโครงข่ายบริการติดต่อสื่อสารบนเรือชื่อ "นาวา" ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการนาวาคอนเทนเนอร์ เป็นระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับเชื่อมต่อการสื่อสารผ่านดาวเทียมระหว่างเรือและชายฝั่ง ปัจจุบัน นาวาได้เปิดให้บริการกับลูกค้าเรือกลุ่ม Oil and Gas ในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ โดยมีฐานลูกค้าจำนวนเรือที่ให้บริการแล้ว รวมทั้ง เรือที่รอการติดตั้งระบบจำนวนรวมทั้งสิ้น 104 ลำ นอกจากนี้ ไทยคมยังได้เริ่มให้บริการด้านที่ปรึกษาและออกแบบระบบสื่อสารดาวเทียมสำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยปัจจุบันมีการให้บริการแก่รัฐบาลบังคลาเทศ และกำลังวางแผนจะขยายบริการไปยังประเทศอื่น ๆ

การจ่ายเงินปันผลของอินทัช

ที่ประชุมคณะกรรมการของอินทัช เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 กันยายน 2562

ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	ไตรมาส						สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน						
	2/2561		1/2562		2/2562		%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY		
ธุรกิจของบริษัท	(74)	-2%	(70)	-2%	(86)	-3%	16%	23%	(151)	-2%	(156)	-3%	3%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	3,292	100%	2,996	103%	3,088	105%	-6%	3%	6,566	95%	6,084	104%	-7%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในตลาดต่างประเทศ	103	3%	(12)	0%	(54)	-2%	-152%	350%	554	8%	(66)	-1%	-112%
ธุรกิจอื่น	(22)	-1%	(10)	0%	(6)	0%	-73%	-40%	(31)	0%	(16)	0%	-48%
การตัดรายการระหว่างกัน	(1)	0%	-	0%	(1)	0%	0%	100%	-	0%	(1)	0%	100%
กำไรสุทธิรวม	3,298	100%	2,904	100%	2,941	100%	-11%	1%	6,938	100%	5,845	100%	-16%
กำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติ *	3,298	100%	2,904	100%	2,941	100%	-11%	1%	6,475	93%	5,845	100%	-10%

* ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลฮ่องกง (ตามสัดส่วนการลงทุนของอินทัช) ในไตรมาส 1 ของปี 2561

กำไรสุทธิรวมของกลุ่มอินทัช ในไตรมาสนี้กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวม จำนวน 2,941 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 11 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มเอไอเอส และการลดลงของส่วนแบ่งผลการดำเนินงานจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในตลาดต่างประเทศ ซึ่งดำเนินงานโดยกลุ่มไทยคม

กำไรสุทธิรวมสำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 ลดลงร้อยละ 16 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ และการลดลงของส่วนแบ่งผลการดำเนินงานจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในตลาดต่างประเทศที่มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลในไตรมาส 1/2561 อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว กำไรสุทธิรวมจะลดลงร้อยละ 10

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2561	1/2562	2/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
ค่าใช้จ่าย	(85)	(80)	(97)	14%	21%	(171)	(178)	4%
อื่น ๆ	11	10	11	0%	10%	20	22	10%
ค่าใช้จ่ายสุทธิ	(74)	(70)	(86)	16%	23%	(151)	(156)	3%

ค่าใช้จ่ายสุทธิของอินทัช เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน เนื่องจากการรับต้นทุนบริการในอดีตจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่") ซึ่งกำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน โดยมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2561	1/2562	2/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	3,292	2,996	3,088	-6%	3%	6,566	6,084	-7%

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ในไตรมาส 2/2562 และงวดหกเดือนของปี 2562 ลดลงร้อยละ 6-7 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ จากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอที อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายในการเป็นพันธมิตรกับทีโอที ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายจะเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย 4G และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนี้ **ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายการตลาดจากการโฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และจากการใช้จ่ายค่าโฆษณาการตลาดที่ค่อนข้างต่ำในปีก่อน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนใหญ่เป็นผลจากการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ แม้ว่า **รายได้จากขายและการให้บริการ** เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการยกเลิกแพ็คเกจแบบใช้งานตามไม่จำกัด และปรับราคาแพ็คเกจเป็นการคิดตามปริมาณการใช้งานทั้งลูกค้าระบบเดิมและรายเดือน ส่งผลให้ ARPU ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า ARPU ลดลงจากภาวะการแข่งขันในตลาด

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 **ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส** เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ**รายได้จากขายและการให้บริการ**จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตามที่กล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการบริหารจากการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว

ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจในประเทศ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2561	1/2562	2/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,495	1,303	1,217	-19%	-7%	3,223	2,520	-22%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(808)	(773)	(750)	-7%	-3%	(1,722)	(1,523)	-12%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(238)	(188)	(175)	-26%	-7%	(462)	(363)	-21%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(232)	(245)	(298)	28%	22%	(806)	(543)	-33%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	-	-	-	n/a	n/a	1,950	-	-100%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	52	(5)	(13)	-125%	160%	84	(18)	-121%
รายได้อื่น	46	52	110	139%	112%	93	162	74%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	74	(15)	(55)	-174%	-267%	50	(70)	-240%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(138)	(160)	(170)	23%	6%	(279)	(330)	18%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	251	(31)	(134)	-153%	-332%	2,131	(165)	-108%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอินทัช	103	(12)	(54)	-152%	-350%	554	(66)	-112%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติ ของกลุ่มอินทัช *	103	(12)	(54)	-152%	-350%	91	(66)	-173%

* ไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลหลังภาษี (ตามสัดส่วนการลงทุนของอินทัช) ในไตรมาส 1 ของปี 2561

กำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม ในไตรมาส 2/2562 และสำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 134 ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และงวดหกเดือนของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 251 ล้านบาท และ 2,131 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้ง มีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 ซึ่งหากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล จำนวน 1,950 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1/2561 ผลการดำเนินงานที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของ**รายได้จากการขายและการให้บริการ** ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเซ็นสัญญาให้บริการระยะยาวแก่ลูกค้าหลักในประเทศไทย ซึ่งมีการให้ส่วนลดจากสัญญาเดิม รวมถึงอัตราการใช้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 ลดลง และการยุติการใช้บริการของลูกค้าต่างประเทศบางราย และมี**ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า**เพิ่มขึ้นตามการลดลงของรายได้จากแอลทีซี เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่ได้รับแรงในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตซิมในประเทศลาวและผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท

นอกจากนี้ **ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร**เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562 แต่**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร**สำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดหกเดือนของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของหนี้สงสัยจะสูญของธุรกิจดาวเทียม การลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดลงของค่าเสียหายจากความชำรุดของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในประเทศออสเตรเลียตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ที่บันทึกในไตรมาส 1/2561

รวมทั้ง ในไตรมาส 2/2562 และงวดหกเดือนของปี 2562 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากการจัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม **ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ**ลดลงตามการลดลงของรายได้ และการลดลงของต้นทุนค่าจัดจำหน่ายภายหลังจากการบันทึกต่อค้าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ

จากผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม เป็นผลให้ในไตรมาส 2/2562 ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอินทัชจากกลุ่มไทยคม มีจำนวน 54 ล้านบาท ขณะที่ ไตรมาส 2/2561 มีส่วนแบ่งผลกำไร จำนวน 103 ล้านบาท และไตรมาส 1/2562 มีส่วนแบ่งผลขาดทุน จำนวน 12 ล้านบาท โดยงวดหกเดือนของปี 2562 มีส่วนแบ่งผลขาดทุน จำนวน 66 ล้านบาท ลดลงจากงวดหกเดือนของปี 2561 ที่มีส่วนแบ่งกำไรจำนวน 554 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอลในไตรมาส 1/2561 แล้ว จะมีส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานปกติในงวดหกเดือนของปี 2561 จำนวน 91 ล้านบาท

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2561	1/2562	2/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	35	34	38	9%	12%	75	72	-4%
ต้นทุนการให้บริการ	(30)	(31)	(37)	23%	19%	(62)	(68)	10%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(5)	(5)	(6)	20%	20%	(9)	(11)	22%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน	(27)	(12)	(5)	-81%	-58%	(44)	(17)	-61%
รายได้อื่น	9	6	7	-22%	17%	17	13	-24%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(1)	(1)	(1)	0%	0%	(3)	(2)	-33%
ขาดทุนสุทธิ	(19)	(9)	(4)	-79%	-56%	(26)	(13)	-50%
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอินทัช	(22)	(10)	(6)	-73%	-40%	(31)	(16)	-48%

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อและโฆษณา ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจภายใต้โครงการอินเทอร์เน็ต โดยส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในไตรมาส 2/2562 และงวดหกเดือนของปี 2562 ลดลง ส่วนใหญ่เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของไซ ซ็อบบี้

สรุปฐานะการเงิน
ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,072	6%	3,509	7%	437	14%
เงินลงทุนชั่วคราว	7,141	14%	7,396	14%	255	4%
ลูกหนี้การค้า	1,556	3%	1,704	3%	148	10%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	486	1%	575	1%	89	18%
สินค้ำคงเหลือ	122	0%	131	0%	9	7%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	524	1%	712	1%	188	36%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,457	3%	1,265	2%	(192)	-13%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	25,761	52%	28,297	54%	2,536	10%
อาคารและอุปกรณ์	4,876	10%	4,627	9%	(249)	-5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	3,007	6%	2,405	5%	(602)	-20%
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	1,954	4%	1,735	3%	(219)	-11%
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย						
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	53	0%	-	0%	(53)	-100%
รวมสินทรัพย์	50,009	100%	52,356	100%	2,347	5%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,652	5%	2,616	5%	(36)	-1%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	6%	2,890	6%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,463	3%	1,617	3%	154	11%
เงินกู้ยืมระยะยาว	4,306	9%	4,000	8%	(306)	-7%
หนี้สินอื่น	757	2%	810	2%	53	7%
รวมหนี้สิน	12,068	24%	11,933	23%	(135)	-1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	37,941	76%	40,423	77%	2,482	7%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	50,009	100%	52,356	100%	2,347	5%

สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนของปี 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช หนี้สินลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของธุรกิจดาวเทียม ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากสิ้นปี 2561 จากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนของปี 2562 ของกลุ่มอินทัช

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.0 เท่า ลดลงจาก 2.4 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจากส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากหุ้นกู้ของธุรกิจดาวเทียม ชุดที่ 1 จะครบกำหนดชำระคืนเงินต้นในไตรมาส 4/2562 โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้น 384 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และการจัดประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ) จากสิ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานและเงินปันผลรับ สุทธิกับการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของธุรกิจดาวเทียม และเงินปันผลจ่าย

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช โดย ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2561 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเหมาะสม

สินค้ำคงเหลือของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2561 โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้ำล่าสมัยและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้ำคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติให้ด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช ในงวดหกเดือนของปี 2562 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 66 เพิ่มขึ้นจากงวดหกเดือนของปี 2561 แต่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 18 ลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 1/2561 กลุ่มอินทัชรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นไตรมาสนี้ กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.4 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นไตรมาส 2/2561 ทั้งนี้ กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาระผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล เรื่อง ภาระผูกพัน หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

การสอบทานของผู้สอบบัญชี

ข้อสรุปรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้

"ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง "การรายงานทางการเงินระหว่างกาล" ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า"

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	1,913	6%	2,030	6%	117	6%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	29,764	94%	32,250	94%	2,486	8%
สินทรัพย์อื่น	103	0%	110	0%	7	7%
รวมสินทรัพย์	31,780	100%	34,390	100%	2,610	8%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินอื่น	131	0%	123	0%	(8)	-6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	31,649	100%	34,267	100%	2,618	8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31,780	100%	34,390	100%	2,610	8%

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2561	1/2562	2/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน								
บริษัทย่อย	90	(17)	(65)	-172%	282%	537	(82)	-115%
บริษัทร่วม	3,279	2,989	3,090	-6%	3%	6,547	6,079	-7%
รายได้อื่น	12	11	12	0%	9%	22	23	5%
รวมรายได้	3,381	2,983	3,037	-10%	2%	7,106	6,020	-15%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(70)	(63)	(81)	16%	29%	(141)	(144)	2%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(15)	(17)	(16)	7%	-6%	(30)	(33)	10%
รวมค่าใช้จ่าย	(85)	(80)	(97)	14%	21%	(171)	(177)	4%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	3,296	2,903	2,940	-11%	1%	6,935	5,843	-16%
ต้นทุนทางการเงิน	(1)	(1)	(1)	0%	0%	(2)	(2)	0%
กำไรสุทธิ	3,295	2,902	2,939	-11%	1%	6,933	5,841	-16%

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	ไตรมาส					สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2/2561	1/2562	2/2562	%YoY	%QoQ	2561	2562	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,528	1,335	1,253	-18%	-6%	3,294	2,588	-21%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	38	(10)	(20)	-153%	100%	59	(30)	-151%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3,279	2,989	3,090	-6%	3%	6,547	6,079	-7%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในซีเอสแอล	-	-	-	n/a	n/a	1,635	-	-100%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	74	-	-	-100%	n/a	50	-	-100%
รายได้อื่น	67	69	128	91%	86%	131	197	50%
รายได้รวม	4,986	4,383	4,451	-11%	2%	11,716	8,834	-25%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(838)	(804)	(787)	-6%	-2%	(1,784)	(1,591)	-11%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(238)	(188)	(175)	-26%	-7%	(462)	(363)	-21%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(28)	(15)	(15)	-46%	0%	(77)	(30)	-61%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(263)	(280)	(354)	35%	26%	(845)	(634)	-25%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	-	(15)	(55)	100%	267%	-	(70)	100%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(30)	(33)	(30)	0%	-9%	(61)	(63)	3%
รวมค่าใช้จ่าย	(1,397)	(1,335)	(1,416)	1%	6%	(3,229)	(2,751)	-15%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	3,589	3,048	3,035	-15%	0%	8,487	6,083	-28%
ต้นทุนทางการเงิน	(87)	(84)	(83)	-5%	-1%	(168)	(167)	-1%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	3,502	2,964	2,952	-16%	0%	8,319	5,916	-29%
รายได้ภาษีเงินได้	(53)	(78)	(89)	68%	14%	(114)	(167)	46%
กำไรสุทธิ	3,449	2,886	2,863	-17%	-1%	8,205	5,749	-30%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,298	2,904	2,941	-11%	1%	6,938	5,845	-16%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	151	(18)	(78)	-152%	333%	1,267	(96)	-108%
กำไรสุทธิ	3,449	2,886	2,863	-17%	-1%	8,205	5,749	-30%

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *		สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562		ล้านบาท
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม				
รับเงินปันผล	3,969			
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	942			
ขายสินทรัพย์ถาวร	3			
การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม				
เงินปันผลจ่าย		3,751		
จ่ายคืนเงินกู้ยืม		265		
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น		251		
ลูกหนี้ เงินทดรองจ่าย และ				
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		57		
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว		10		
ซื้อสินทรัพย์ถาวร		27		
จ่ายดอกเบี้ย		169		
				กระแสเงินสดรวมเพิ่มขึ้น 384
รวม	4,914			4,914

* กระแสเงินสดรวม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและการจัดประเภทรายการที่มีต่อเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2561	2562	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	59.2	66.2	6.9
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.4	2.0	(0.5)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (%)	23.2	18.2	(5.0)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	13.5	11.4	(2.1)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.4	0.4	(0.1)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.2	0.2	(0.0)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.16	1.82	(0.34)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.61	10.42	0.81

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อบกพร่องบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคตโดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อสังเกตอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่า" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนไว้" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน เป็นต้น แม้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะอิงจากสมมติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นที่ฐาน สมมติฐานเหล่านี้ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ไม่อาจควบคุมหรือรับรองความเกี่ยวข้อง ระยะเวลาดังกล่าวได้